



ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น ๖ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น ๖ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน ๑ งาน โดย ราคากลางจ้าง ปรับปรุงชั้น ๖ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๘,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคา จะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางาน จะนำราคา กลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล และต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๘. มีผลงานงานจ้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อถือ

/ กำหนดยื่นของ ...

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ (งานการเงิน) ชั้น ๖ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ ถนนนครราชสีมา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ (งานการเงิน) สำนักงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๑-๓๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ [www.http://logistics.police.go.th](http://logistics.police.go.th) โดยตรง หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

การสอบราคาได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ไว้ในเงื่อนไขการสอบราคาแล้ว

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑. สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคา ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหาย กรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ทางราชการ ต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พลตำรวจตรีหญิง

(พอลดา บุญปรีชา)

ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ